
Fundur í skólaráði 20.10.2022
Mætt:
Starfsmenn: Trostan, Lára, Sigrún Björg, Hrund, Þyrey,
Nemendur: Trausti og Bríet
Foreldrar: Birna og Gunnhildur

Starfsáætlun
Trostan fór yfir starfsáætlun og hvernig hún er uppsett.
Breytingar á venjum í skólanum. Hvar nemendur er í frímínútum og notkun síma. Misjafnar
skoðanir hvað þeim finnst. Gott að hafa ákveðið rými þar sem má vera í símum. Stofur eru
læstar og nemendur er í setustofu og á bókasafni.

Félagsstarf komið af stað. Verður hálfsmánaðarlega eins og var fyrir Covid.
Næst á að sleppa við að nota tæki í félagsstarfi.

Opin fundur - kynningarfundur
Verður haft samhliða haustfundum. Þriðjudaginn 1. nóvember kl. 14.00-16.00. Stefnt að því
að fá arkitekta til að segja frá framvindu á framkvæmdum.

Fundardagskrá
Alltaf fundað á mánudögum  10.50. Boða fundarmenn með google-calender.

Önnur mál
Rætt um Menntamálastofnun og breytingar á henni.

Næsti fundur 7. nóvember 2022 kl. 10.50


